



บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด

298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร.02-044-4988 , 085-3272887 , 082-4574949



: annrjtv

RJ EXPLORER

E-mail : rjtravel888@gmail.com , rjtravel4@gmail.com (www.rj-travel.com)



ข้อปิ้ง หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVANCE สุดโรแมนติกเกาะนามิ
เล่นสกีท่าลมหนาว เก็บสตอร์เบอร์รี่สดๆ ลูกโตๆจากไร่
มันส์สุดเหวี่ยงสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย
พร้อมใส่ชุดฮันบกสุดเก๋ ตามรอยพระราชวังเคียงบ็อด
คลังกุญแจคู่รัก โซล ทาวเวอร์ เดินเล่น DUTY FREE
ช้อปกระจายตลาดเมียงดง ตลาดทองแดมุน ตลาดซองฮัก
เดินเล่นซึลๆ คลองซองเชกอน ถ่ายรูปสุดสนุกสามมิติ
TRICK EYE MUSEUM ชมแกะสลักน้ำแข็ง ICE MUSEUM
อิ่มอร่อยกับ BBQ BUFFET ปิ้งย่าง หมู เนื้อ ไก่ ไม้อัน
ที่เที่ยวใหม่ !!! SEOULLO 7017 ใจกลางกรุงโซล
นอนชิวอน 1 คืน นอนโซล 2 คืน

กำหนดการเดินทาง โดยสายการบิน JEJU AIR ,TWAY **t'way** JEJU AIR

วันที่ 6-10,20-24,23-27 ธันวาคม ราคา 18,900 บาท
 วันที่ 27-31 ธันวาคม ราคา 21,900 บาท
 วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 61 ราคา 24,900 บาท
 วันที่ 31 ธันวาคม - 4 มกราคม 61 ราคา 24,900 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงโซล

สำหรับสายการบิน ทีเวย์

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกและ เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน T'way Air (ทีเวย์แอร์)

01.25 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน TWAY (TW) เที่ยวบินที่ TW102 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

(ใช้เวลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีได้ประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง)

สำหรับสายการบิน เจจู แอร์

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน JEJU AIR (เจจูแอร์)

01.50 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เที่ยวบินที่ 7C2206 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีได้ประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง)

วันที่สอง LA PROVANCE – เกาะนามิ - เล่นสกี

09.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว **นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู** จากนั้นนำท่านสู่ **LA PROVANCE** แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สดใสมากๆ สีสรรบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศกรีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่อง อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู **DUKKALBI** ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หันออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ **เกาะนามิ** เมืองขุนซอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ภาพแห่งสีสันความงดงามของใบไม้ให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย **WINTER LOVE SONG** หรือ **เพลงรักในสายลมหนาว** พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราส่งหน้า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่องที่เรียกเสียงฮือฮาและน้ำตาของผู้ชมออกจอย่างท่วมท้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ นำท่านเดินทางสู่ **ลานสกี ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่** ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นเทือกถาวรถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีความท้าทายสำหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน และพื้นด้านล่างมีท้าทายความสามารถของท่าน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน **(ไม่รวมค่าเช่าชุดสกีและอุปกรณ์สกี กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)** มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **ซาบู ซาบู** สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในเกาหลี ซาบู ซาบู พร้อมข้าวสวย

นำท่านเข้าสู่ที่ **CENTRAL PLAZA HOTEL** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไร้สตอร์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COMESTIC SHOP - N SEOUL TOWER- ช้อปปิ้งตามถนน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินและได้สัมผัสกับบรรยากาศของ **ไร้สตอร์เบอร์รี่** สามารถที่จะเลือกเก็บและชิมสตอร์เบอร์รี่ผลยักษ์รสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางสู่ **สวนสนุกเอเวอร์แลนด์** สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตร **FREE PASS** ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด **T-EXPRESS** พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น **THEME** ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกไม้วิลปี / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถท่องเที่ยวไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ **ไ้ลเกอร์** ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก

นอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ **ภัตตาคาร คาลบี้** หมายความว่า เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีอร่อยและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุสสำหรับยำ มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย

บ่าย นำท่านสู่ **ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี** เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีสุดฮอตฮิตในราคาแบบพิเศษๆ นำท่านย้อนรอยละครซีรีส์เกาหลีดัง **MY NAME IS KIM SAM SOON** และ **BOY OVER FLOWER** ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ **SEOUL TOWER 1** ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน โลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่ **NAMSAN VIEW POINT** ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ **ภัตตาคาร โอซัมพูลโกกิ** ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่นำมาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมนำลิ้มลองจากนั้น นำทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย **ตลาดทางด่วน** ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้ อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง นำท่านเข้าสู่ที่ **CS AVENUE , PRIME IN SEOUL HOTEL** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP- บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อก –ทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดอันบก -คลองชองเกซอน DUTY FREE - ชมวิว SEOULLO 7017 - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ **ศูนย์โสมรัฐบาล** ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็น โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีความคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของขวัญจากประเทศเกาหลี และ

จากนั้นนำทุกท่านผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี หรือ **บลูเฮ้าส์** และย้อนรอยละคร “PRINCESS HOURS” หรือ **เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายยีนชาติ** **พระราชวังเคียงบ็อก** พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนืองมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคินของจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมมาณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่น ได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคัน เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดออกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียงวอ เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ **ภัตตาคาร ชัมเคทัง** หรือ **โก่ตุนโสม** อาหารสำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุกอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวโก่จะขัดใส่ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๊กกี๋ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า **กักตุ๊ก**(ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินชัมจู หรือเหล้าดองโสม

บ่าย นำท่านสู่ **พิพิธภัณฑ์สาหร่าย** ให้ท่านชมขั้นตอนการผลิตสาหร่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะสาหร่าย จนถึง การอบสาหร่าย ให้ท่านได้ชิมสาหร่ายอบสดๆ รสชาติต่างๆ รวมถึงให้ท่านสนุกสนานกับ เรียนรู้การทำ **ข้าวห่อสาหร่ายหรือคิมบัป** ซึ่งเป็นอาหารที่ชาวเกาหลีมักจะทำเป็นประจำในการให้เด็กไปทานที่โรงเรียน ไปปิคนิค หรือ ออกไปแคมป์ปี๊



นำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี **DUTY FREE** ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ นำท่านชม **คลองของเกซอน** คลองน้ำใสเป็นแหล่งพักผ่อนใจกลางกรุงโซล ซึ่งถือเป็นปอดของชาวเกาหลีเลย จากนั้น นำท่านสู่ **แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ กรุงโซล SEOULLO 7017** สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ หรือสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว (Seoul's Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อีกทั้งมีให้บริการ Wifi ด้วย มาตอนเช้าก็จะได้อารมณ์นั่ง หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ ทำให้ได้ฟีลลิ่งอย่าง เรียกได้ว่ามาเที่ยวได้ตลอดเวลาเลย ..



นำท่านสู่ **เมียงดง** หรือ **สยามสแควร์เกาหลี** ท่านสามารถเลือกสินค้าแบรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่ โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่น เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 รส ที่สูงเกือบฟูตได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับ BBQ BUFFET ปิ้งย่าง เนื้อวัว หมู ไก่ ไม่อั้นนนนนนนนน นำท่านเข้าสู่ที่ **CS AVENUE , PRIME IN SEOUL HOTEL** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – RED PINE –TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-KITTY CAFE- ชูเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ **ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู** ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลระดับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร **RED PINE** เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านสู่ **นำท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM** ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดดวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพ โดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมคำร่ำลือหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนดิชมกันเอง โปรแกรมใหม่ล่าสุด !! **ICE MUSEUM** เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ ก่อนเข้าจะมีผ้าห่มให้ยืมฟรี หยิบได้ ท่านละ 1 ผืน อุณหภูมิข้างใน ประมาณ -4 องศา

กลางวัน **เมนูใหม่ล่าสุด จิมดัก JIM DAK (9) เป็นไก่น้ำจิ้มกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย**

นำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางให้ทุกท่านได้แวะ **SUPER MARKET** (ร้านสะดวกซื้อเงินวอน) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ เช่น บะหมี่ชินรามิเยน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมห้อกไก่พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไม้ค้อนโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน อินชอน เพื่อเตรียมตัว Check in โหลดกระเป๋ากลับกรุงเทพฯ

BY TWAY AIR

20.05 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TWAY (TW) เที่ยวบินที่ TW101 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.05 สายการบิน TWAY ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

BY JEJU AIR

20.35 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เที่ยวบินที่ 7C2205
00.50 สายการบิน JEJU AIR ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน อินชอน เพื่อเตรียมตัว Check in โหลดกระเป๋าที่สนามบินกรุงเทพฯ

(รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัวเครื่องบินให้แก่ท่าน)

หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสอบสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง	สายการบิน	ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน	เด็ก 1 ท่าน พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม)	เด็ก 1 ท่าน พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เตียงเสริม)	พักเดี่ยว
6-10 ธันวาคม 2560	JEJU AIR	18,900	18,900	18,900	5,500
20-24 ธันวาคม	TWAY	18,900	18,900	18,900	5,500
23-27 ธันวาคม	JEJU AIR	18,900	18,900	18,900	5,500
27-31 ธันวาคม	JEJU AIR	21,900	21,900	21,900	5,500
28 ธันวาคม-1 มกราคม	JEJU AIR	24,900	24,900	24,900	5,500
31 ธันวาคม-4 มกราคม	TWAY	24,900	24,900	24,900	5,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตัวเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

☒ ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน หรือ 1000 บาท/ทริป/ต่อท่าน

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

☒ ค่าวิชาสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

- **หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกค้าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกค้าทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า**
- **โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้จะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก**
- **ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวของท่านละ 300 USD ต่อท่าน**

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 - 2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 - 2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 - 2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่ นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้แก่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรูณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไข่กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก